

DIỄN ĐÀN “THỨC ĐẨY PHỤC HỒI...”

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/10, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức diễn đàn chủ đề “Thức đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - những nút thắt và vai trò của Kiểm toán Nhà nước”. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn.

Đây là lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước tổ chức diễn đàn với quy mô lớn và chủ đề mang tính thời sự cao. Diễn đàn gồm phiên toàn thể và 3 hội thảo chuyên đề. Theo đó, phiên toàn thể có chủ đề “Thức đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - những nút thắt và vai trò của Kiểm toán Nhà nước”; 3 hội thảo chuyên đề có chủ đề: “Quản lý đất đai và xác định giá đất - những bất cập từ thực tiễn và qua hoạt động Kiểm toán Nhà nước”; “Đầu tư công - những nút thắt và giải pháp từ góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước”; “Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Thực trạng, cơ hội, thách thức và vai trò của Kiểm toán Nhà nước”. Tại diễn đàn, Kiểm toán Nhà nước tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư công; công tác quy hoạch, phát triển các khu kinh

tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở các địa phương; công tác quản lý đất đai và xác định giá đất được phát hiện qua kiểm toán; đồng thời, nhận diện những thách thức, khó khăn, đánh giá các vướng mắc, bất cập, những lỗ hổng, nút thắt của cơ chế, chính sách ảnh hưởng tới các động lực và sự phát triển kinh tế Việt Nam, qua đó hỗ trợ và thúc đẩy hơn nữa quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, khẳng định vai trò, vị thế, thể hiện sự sát sao, đồng hành của Kiểm toán Nhà nước với Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết các nút thắt, thức đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, hướng tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023 và những năm tiếp theo...

Từ năm 2021 đến nay, Thái Bình luôn nằm trong top đầu các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao gần

4.910 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn địa phương đã phân bổ gần 8.810 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, tỉnh thực hiện giải ngân 3.929 tỷ đồng, đạt 80,0% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 44,6% kế hoạch vốn địa phương phân bổ.

Tại hội thảo chuyên đề “Đầu tư công - những nút thắt và giải pháp từ góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước”, phiên tọa đàm thứ hai “Từ nhận diện đến giải pháp tháo gỡ các nút thắt đầu tư công”, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, làm rõ hơn về kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công tại Thái Bình trong thời gian qua. Đó là phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả năm, phải được thực hiện ngay từ đầu năm và phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của tất cả các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các ban quản lý dự án; thực hiện sớm và thông báo kế hoạch vốn sớm, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xây dựng kế hoạch tiến

độ thi công và giải ngân chi tiết; thường xuyên tổ chức họp giao ban và kiểm tra các dự án, trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc; rà soát, điều chuyển vốn cho dự án giải ngân tốt; nâng cao trình độ, trách nhiệm của các chủ đầu tư; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án; các cấp, các ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân, thanh quyết toán...

Để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp, trong đó then chốt là nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, để xuất các kiến nghị nhằm tháo gỡ những nút thắt của cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư công để giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả và bảo đảm tiến độ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/10, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tham mưu nhằm triển khai cụ thể các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng xuống địa phương để thực hiện; phân định rõ thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm các nhóm vấn đề về quy hoạch; quản lý dự án,

chất lượng công trình xây dựng; trật tự xây dựng.

Đối với đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, hiện toàn tỉnh có 63 vị trí quy hoạch chi tiết phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội 162,74ha. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng khoảng 320.910m² sàn, tương ứng 3.469 căn nhà ở xã hội; giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu hoàn thành xây dựng khoảng 2.874.100m² sàn, tương ứng 31.300 căn nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đây là những nội dung rất thiết thực, cần thiết phục vụ công tác cải cách hành chính cũng như công tác quản lý của tỉnh trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản. Biểu dương Sở Xây dựng đã chủ động xây dựng, sớm xin ý kiến các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn chỉnh nội dung; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn chỉnh nội dung; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn chỉnh nội dung trước khi trình kỳ họp gần nhất của UBND tỉnh.

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và tỉnh Thái Bình thăm khu trưng bày sản phẩm OCOP.

phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh; tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Đến nay toàn tỉnh có 461 HTX, quỹ tín dụng nhân dân, 1 liên hiệp HTX với hơn 465.000 thành viên. Các HTX, quỹ tín dụng nhân dân phát triển rộng khắp ở các

huyện, thành phố. Liên minh HTX tỉnh đã thu hút được 440 thành viên, trong đó có 333 HTX, 85 quỹ tín dụng nhân dân và 22 doanh nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Liên minh HTX tỉnh trong 30 năm qua; nhấn mạnh trong thời gian tới Liên minh

HTX tỉnh và các đơn vị thành viên tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách về KTTT, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW với mục tiêu phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững, trở thành hình thức tổ chức chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với những mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của KTTT; thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh phát triển KTTT với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó chú trọng chất lượng, bảo đảm sự hài hòa trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn; có chính sách ưu tiên cho các tổ chức KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng

khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển các tổ chức KTTT gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp với HTX, liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các thành viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam mong muốn Liên minh HTX tỉnh Thái Bình là nòng cốt tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển KTTT, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục giúp đỡ các HTX xây dựng mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm hữu cơ; áp dụng các quy trình công nghệ cao trong sản xuất theo kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh. Tích cực chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh cơ chế, chế biến sản phẩm, nơi rộng giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ đóng góp vào GRDP của tỉnh.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp phát triển hợp tác xã cho các cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển KTTT, HTX tỉnh Thái Bình.

KINH NGÂN

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự kiện 5 lần Bác Hồ về thăm Thái Bình

và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện lời dạy của Bác, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba. Các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, chu đáo để lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tạo được sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

MINH HƯƠNG

GẦN 300 TƯ LIỆU, HÌNH ẢNH...

(Tiếp theo trang 1)

Hưởng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023), sáng ngày 18/10, Bảo tàng tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề “Thái Bình in dấu chân Người”. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưng bày chuyên đề bao gồm gần 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật được sưu tầm, tiếp nhận ở trong và ngoài tỉnh. Trưng bày đã giới thiệu 5 lần Bác Hồ về

thăm Thái Bình, trong đó nhấn mạnh lần Bác Hồ về thăm Thái Bình ngày 26/10/1958, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cũng như tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu. Bên cạnh đó, trưng bày còn giới thiệu những hình ảnh thể hiện thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đạt được trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưng bày diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 18/10 - 5/11/2023.

TU ANH

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo, thành phố đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố tăng trưởng cao, đạt 13,9%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra 1,2%. Môi trường được

tư, kinh doanh có sự chuyển biến, năm 2022 thành phố xếp thứ nhất về thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh khối huyện, thành phố. Thành phố đã triển khai nhiều đề án về chính trị, phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm,

quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thành phố đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII. Lưu ý những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường đổi mới,

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế; khai thác và huy động mọi nguồn tư vào ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.... đồng thời hoàn thành và hoàn thiện vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Bệnh nhi được phẫu thuật tim hở.

Phẫu thuật tim hở được xem là kỹ thuật đỉnh cao của ngoại khoa với kỹ năng y phẫu ở trình độ cao, yêu cầu chuyên môn khắt khe, nghiêm ngặt. Việc triển khai phẫu thuật tim hở cho trẻ ngay tại tỉnh là bước tiến, dấu mốc quan trọng khẳng định sự nỗ lực, phát triển của Bệnh viện Nhi Thái Bình nói chung; giúp gia đình người bệnh giảm bớt chi phí điều trị và không phải chuyển tuyến trên. Dự kiến từ nay đến hết năm 2023 Bệnh viện sẽ triển khai phẫu thuật tim hở cho 3 bệnh nhi, năm 2024 sẽ là 10 bệnh nhi.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã trao tặng chương trình phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Thái Bình số tiền hơn 260 triệu đồng.

THANH HẰNG

Giám sát chuyên đề về các khoản thu dịch vụ trong trường học và quản lý dạy thêm, học thêm

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 18/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và việc quản lý dạy thêm, học thêm tại Trường THPT Nam Duyên Hà (Hưng Hà).

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Nam Duyên Hà có 30 lớp với 1.348 học sinh. Nhà trường đã phổ biến Nghị quyết số 17 đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua nhiều hình thức, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực

hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà trường thực hiện hiệu quả công tác giáo dục toàn diện. Đây cũng là cơ sở pháp lý để nhà trường xây dựng bộ quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng mức thu, các khoản thu. Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, Trường THPT Nam Duyên Hà đã xây dựng kế hoạch, lên thời khóa biểu cụ thể, công khai đến từng phụ huynh học sinh qua nhóm lớp; giáo viên có đơn xin dạy thêm, học sinh có đơn xin học thêm, đại diện phụ huynh học sinh có đơn đề nghị về việc dạy thêm, học thêm. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của học sinh và phụ huynh học sinh; các

lớp có sự phân chia theo năng lực học sinh, giúp nâng cao chất lượng dạy thêm, học thêm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, điều kiện thực dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, hiện nay chưa có giáo viên nào của Trường đăng ký dạy thêm, nhà trường chưa nhận được đơn thư phản ánh về dạy thêm không đúng quy định.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo nhà trường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới số lượng giáo viên ở một số bộ môn còn ít, ảnh hưởng tới việc sắp xếp thời khóa biểu; việc theo dõi hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại buổi giám sát, đại

diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận Trường THPT Nam Duyên Hà đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17, hoạt động dạy thêm, học thêm, hoạt động xã hội hóa trong giáo dục; nhà trường không có khoản thu nào vượt quá mức trần; đối với các khoản thu không quy định mức trần, nhà trường đã thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh. Đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường, nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt việc phân loại học sinh và có hình thức, phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó tập trung đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; đồng thời, nghiên cứu đưa ra các đề xuất, kiến nghị để việc dạy và học trong nhà trường tốt hơn.

THU HOÀI

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 18/10, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho hơn 150 cán bộ công đoàn chủ chốt, trưởng ban nữ công các công đoàn cơ sở và nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU: Nguyên nhân và tình hình phát triển của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình; quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn; một số nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân

lao động hiện đại, lớn mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền, tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy phát triển đội ngũ công nhân lao động... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin kết quả Đại hội Hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; truyền đạt những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn và công

nhân lao động về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, qua đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao 72 suất quà cho nữ đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng.

TRỊNH CƯỜNG

CÔNG AN TỈNH Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ

Sáng ngày 18/10, Công an tỉnh khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ năm 2023 chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

Giải được tổ chức trong 2 ngày 18 - 19/10 với sự tham gia của 13 đội tuyển cùng gần 140 vận động viên đến từ hội phụ nữ các đơn vị khối phòng, hội phụ nữ công an các huyện, thành phố.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào

tranh tài trong không khí sôi nổi. Với tinh thần thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, giao lưu, học hỏi, các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn.

Giải là dịp để cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh tăng cường đoàn kết, giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe ngày càng phát triển, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

GIÁ 1.200 ĐỒNG